

บรรณาธิการแถลง

สวัสดิ์คือ วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์เล่มที่สามนี้เสนอบทความจากสาขาวิชาต่าง ๆ โดยไม่มีการกำหนดหัวข้อพิเศษ (Theme) ทั้งนี้เพราะคณะบรรณาธิการคิดว่า การจัดให้วารสารบางเล่มมีขอบเขตกว้างขวางก็มีคุณค่าสูงเช่นเดียวกับการกำหนดเนื้อหาหัวข้อพิเศษ ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยไม่มีขอบเขตจำกัด ผลงานทุกชิ้นจึงมีคุณค่าในการสร้างสรรค์ความรู้และวิชาการ (Body of Knowledge) ให้กว้างขวางออกไป นอกจากนี้การไม่กำหนด theme ยังอำนวยความสะดวกในการเสนอบทความจากสาขาต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกันของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันอีกด้วย คณะบรรณาธิการมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิชาการทุกท่านร่วมมือส่งเรื่องลงวารสาร จึงเห็นควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้วารสารมีหัวข้อพิเศษบ้าง และไม่มีหัวข้อพิเศษบ้าง อันจะเป็นการสนองความต้องการของทั้งผู้อ่านและผู้เขียนได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง

บทความแรกในเล่มนี้เกี่ยวกับปัญหาของความยากจน และปัญหาประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะวิเคราะห์ถึงสภาพและสาเหตุของความยากจนแล้ว ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัญหาประชากรกับการพัฒนา และได้เสนอเหตุผลว่าทำไมการลดอัตราประชากรอย่างเดียวยังไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหของความยากจนและการค่อยพัฒนาได้ โดยปริยาย

ดร. สวัสดิ์ สุคนธรังษี ได้ให้ความคิดและหลักวิชาในบทความเกี่ยวกับปัญหาของการบริหารงานบุคคลของราชการไทย โดยได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาหลักอันหนึ่งคือ ขั้บคพพร้อมในการจำแนกตำแหน่งงาน ดร. สวัสดิ์ได้เสนอให้มีการศึกษาพิจารณาข้อบกพร่องตามหลักวิชาการและให้แก้ไขอย่างเป็นระบบโดยสามารถจะใช้ค่าของงานเป็นเกณฑ์ในการจำแนกตำแหน่งเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรม

ในบทความที่สาม ดร. วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิต ผู้เขียนได้ใช้โรงงานผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นกรณีเฉพาะในการศึกษาปัญหา

ดร. วินิต ทรงประทุม ได้เสนอผลวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจภายนอกที่มีต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมของประเทศในเอเชีย ทฤษฎีพึ่งพาเป็นทฤษฎีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้จะได้กำเนิดและใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ภายในทวีปอเมริกาใต้ (Latin America) แต่ก็ได้รับความสนใจจากประเทศอื่น ๆ ในโลกที่สามด้วย บทความนี้จึงช่วยชี้ให้เห็นว่าการนำเอาทฤษฎีพึ่งพามาประยุกต์ใช้กับสังคมในเอเชีย นั้น สามารถที่จะทำได้หรือไม่เพียงใด

คอลัมน์อื่น ๆ และบทบรรณาธิการในเล่มนี้ก็มีเนื้อหาสาระน่าสนใจ อาทิเช่น ปัญหาเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าของสตรีในระบบราชการไทย

ถึงแม้คณะบรรณาธิการ จะได้ ใ้ความพยายามเป็นอันมากในการแก้ไขการล่าช้าของวารสาร แต่ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพนี้ได้โดยสิ้นเชิง จึงกราบขออภัยจากท่านผู้อ่าน ณ ที่นี้ด้วย คณะบรรณาธิการขอยืนยันว่าจะพยายามทำวารสารให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยจะคำนึงถึงทั้งคุณภาพและการตรงต่อเวลาอีกด้วยค่ะ

จุรี วิจิตรวาทการ

ตำราและเอกสารวิชาการ
ที่จัดพิมพ์โดยโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2524

เล่มที่ 1

เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ

โดย รศ. ดร. วิชิต หล่อจิระชุนท์กุล ราคาเล่มละ 80 บาท
รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
ผศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ เหมศาสตร์
อาจารย์อัศจรรววรรณ ปิ่นสุกาญจนะ

เล่มที่ 2

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

โดย รศ. ดร. ประสิทธิ์ คงยิ่งศิริ ราคาเล่มละ 100 บาท

เล่มที่ 3

**ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย:
เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่าง
สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์**

โดย รศ. ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี ราคาเล่มละ 120 บาท

เล่มที่ 4

**Elite, Power Structure, and
Politics in Thailand.**

โดย ศ. ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผลุงการ ราคาเล่มละ 100 บาท

ผู้ที่สนใจจะติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คลองจั่น บางกะปิ กทม. 24 หรือ โทร. 3777400—9 ต่อ 294